



ประกาศกรมควบคุมโรค
เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงาน
เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ

ด้วยกรมควบคุมโรคได้คัดเลือกบุคคลให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ในตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน ๒๐ ราย ดังรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อผลงาน คำโครงเรื่อง และสัดส่วนของผลงานที่จะส่งเข้ารับการประเมินแนบท้ายประกาศนี้

อนึ่ง หากมีผู้ที่ต้องการทักท้วง ให้ทักท้วงได้ภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ประกาศ ซึ่งกรมควบคุมโรคจะมอบให้คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลตรวจสอบข้อทักท้วงต่อไป ถ้าพบว่าข้อทักท้วงมีมูล กรมควบคุมโรคจะดำเนินการตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๐๗๐๗.๓/ว ๕ ลงวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๒ แต่ถ้าพบว่าข้อทักท้วงนั้นเป็นการกลั่นแกล้งหรือไม่สุจริต กรมควบคุมโรคจะดำเนินการสอบสวนผู้ทักท้วงเพื่อหาข้อเท็จจริงและดำเนินการตามที่เหมาะสมต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายโอภาส การย์กวินพงศ์)
อธิบดีกรมควบคุมโรค

รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น
 ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
 แขนงท้ายประกาศกรมควบคุมโรค ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ลำดับ ที่	ตำแหน่ง / หน่วยงาน ที่คัดเลือก	ผู้ได้รับคัดเลือก ให้เข้ารับการประเมินเพื่อเลื่อน
๑	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ (ด้านส่งเสริมพัฒนา) ตำแหน่งเลขที่ ๒๙๐๙ กลุ่มพัฒนาระบบเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา โรคไม่ติดต่อ กองระบาดวิทยา	นางสุเปีย จันทรมณี นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ (ด้านส่งเสริมพัฒนา) ตำแหน่งเลขที่ ๒๙๒๙ กลุ่มพัฒนาระบบเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา โรคเอดส์ วัณโรค ไวรัสตับอักเสบบและโรคติดต่อ ทางเพศสัมพันธ์ กองระบาดวิทยา
๒	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ (ด้านส่งเสริมพัฒนา) ตำแหน่งเลขที่ ๓๓๒๘ กลุ่มยุทธศาสตร์ กองโรคไม่ติดต่อ	นางสาวกมลทิพย์ วิจิตรสุนทรกุล นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ (ด้านส่งเสริมพัฒนา) ตำแหน่งเลขที่ ๓๓๐๙ กลุ่มพัฒนานโยบายสาธารณะและสื่อสารความเสี่ยง กองโรคไม่ติดต่อ
๓	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ (ด้านส่งเสริมพัฒนา) ตำแหน่งเลขที่ ๓๕๐๑ ศูนย์อำนวยการบริหารจัดการปัญหาเอดส์ แห่งชาติ กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์	นางนิรมล ปัญสุวรรณ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ (ด้านส่งเสริมพัฒนา) ตำแหน่งเลขที่ ๒๙๓๑ กลุ่มพัฒนาระบบเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา โรคเอดส์ วัณโรค ไวรัสตับอักเสบบและโรคติดต่อ ทางเพศสัมพันธ์ กองระบาดวิทยา
๔	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ (ด้านส่งเสริมพัฒนา) ตำแหน่งเลขที่ ๙๒๕ กลุ่มป้องกันการบาดเจ็บทั่วไป กองโรคไม่ติดต่อ (ปฏิบัติราชการประจำที่สถาบัน ป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง)	นางสาวสมรภัช ศิริเชตรกรณ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) ตำแหน่งเลขที่ ๘๕๙ กลุ่มโรคติดต่อ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๔ จังหวัดสระบุรี (ปฏิบัติราชการประจำที่สถาบันป้องกันควบคุมโรค เขตเมือง)

ลำดับ ที่	ตำแหน่ง / หน่วยงาน ที่คัดเลือก	ผู้ได้รับคัดเลือก ให้เข้ารับการประชุมเพื่อเลื่อน
๕	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ (ด้านส่งเสริมพัฒนา) ตำแหน่งเลขที่ ๒๔๐๘ กลุ่มโรคติดต่อ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑ จังหวัดเชียงใหม่	นางนภัสสรณ์ บงจกร นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ (ด้านบริการทางวิชาการ) ตำแหน่งเลขที่ ๒๔๒๑ กลุ่มโรคติดต่อ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑ จังหวัดเชียงใหม่
๖	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ (ด้านส่งเสริมพัฒนา) ตำแหน่งเลขที่ ๒๐๖๖ กลุ่มโรคติดต่อ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๓ จังหวัดนครสวรรค์	นายกมล พงชนะ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ (ด้านบริการทางวิชาการ) ตำแหน่งเลขที่ ๑๗๗๒ กลุ่มพัฒนานวัตกรรมและวิจัย สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๓ จังหวัดนครสวรรค์
๗	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ (ด้านส่งเสริมพัฒนา) ตำแหน่งเลขที่ ๙๘๒ กลุ่มโรคติดต่อ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๔ จังหวัดสระบุรี	นายวีระเทพ แจ่มจันทร์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ (ด้านบริการทางวิชาการ) ตำแหน่งเลขที่ ๑๐๖๗ กลุ่มพัฒนานวัตกรรมและวิจัย สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๔ จังหวัดสระบุรี
๘	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ (ด้านวางแผน) ตำแหน่งเลขที่ ๙๙๕ กลุ่มยุทธศาสตร์ แผนงาน และเครือข่าย สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๔ จังหวัดสระบุรี	นางสาวคัทลียา พลอยวงษ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ (ด้านบริการทางวิชาการ) ตำแหน่งเลขที่ ๑๐๗๓ กลุ่มโรคไม่ติดต่อ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๔ จังหวัดสระบุรี
๙	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ (ด้านวางแผน) ตำแหน่งเลขที่ ๑๑๗๕ กลุ่มโรคไม่ติดต่อ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๖ จังหวัดชลบุรี	นางสาวบุญรักษา วิทยาคม พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) ตำแหน่งเลขที่ ๑๑๔๐ กลุ่มโรคติดต่อ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๖ จังหวัดชลบุรี
๑๐	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ (ด้านส่งเสริมพัฒนา) ตำแหน่งเลขที่ ๑๑๙๒ กลุ่มโรคติดต่อ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๖ จังหวัดชลบุรี	นางชนันภรณ์ เทียนแก้ว นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ (ด้านบริการทางวิชาการ) ตำแหน่งเลขที่ ๑๑๑๕ กลุ่มยุทธศาสตร์ แผนงาน และเครือข่าย สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๖ จังหวัดชลบุรี

ลำดับ ที่	ตำแหน่ง / หน่วยงาน ที่คัดเลือก	ผู้ได้รับคัดเลือก ให้เข้ารับการประเมินเพื่อเลื่อน
๑๑	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ (ด้านส่งเสริมพัฒนา) ตำแหน่งเลขที่ ๑๒๗๕ ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อ นำโดยแมลงที่ ๖.๑ (ศรีราชา) จังหวัดชลบุรี กลุ่มโรคติดต่อ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๖ จังหวัดชลบุรี	นายอรุณ เทียงอาษา นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ (ด้านบริการทางวิชาการ) ตำแหน่งเลขที่ ๑๑๓๔ ด้านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าเรือแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี กลุ่มโรคติดต่อ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๖ จังหวัดชลบุรี
๑๒	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ (ด้านส่งเสริมพัฒนา) ตำแหน่งเลขที่ ๑๓๖๘ กลุ่มโรคติดต่อ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๕ จังหวัดราชบุรี	นางกัญญา เอกอัคร นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ (ด้านบริการทางวิชาการ) ตำแหน่งเลขที่ ๑๓๕๘ กลุ่มโรคติดต่อ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๕ จังหวัดราชบุรี
๑๓	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ (ด้านส่งเสริมพัฒนา) ตำแหน่งเลขที่ ๑๘๒๖ ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อ นำโดยแมลงที่ ๘.๑ จังหวัดอุดรธานี กลุ่มโรคติดต่อ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๘ จังหวัดอุดรธานี	นางเนือทิพย์ หมุ่มมาก พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) ตำแหน่งเลขที่ ๑๙๓๗ กลุ่มโรคไม่ติดต่อ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๘ จังหวัดอุดรธานี
๑๔	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ (ด้านวางแผน) ตำแหน่งเลขที่ ๑๙๖๒ กลุ่มโรคติดต่อ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑๐ จังหวัดอุบลราชธานี	นายเสถียร เชื้อลี นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ (ด้านบริการทางวิชาการ) ตำแหน่งเลขที่ ๑๖๙๘ กลุ่มโรคติดต่อ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑๐ จังหวัดอุบลราชธานี
๑๕	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ (ด้านการพยาบาลผู้ป่วยหนัก) ตำแหน่งเลขที่ ๓๔๒ กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยหนัก กลุ่มการพยาบาล สถาบันบำราศนราดรุร	นางอัมพวา คุณยศยิ่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) ตำแหน่งเลขที่ ๒๘๒ งานการพยาบาลผู้ป่วยหนักโรคติดเชื้ออันตราย ๑ กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยหนัก กลุ่มการพยาบาล สถาบันบำราศนราดรุร

ลำดับ ที่	ตำแหน่ง / หน่วยงาน ที่คัดเลือก	ผู้ได้รับคัดเลือก ให้เข้ารับการประเมินเพื่อเลื่อน
๑๖	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ (ด้านการพยาบาลห้องคลอด) ตำแหน่งเลขที่ ๓๕๐ กลุ่มงานการพยาบาลผู้คลอด กลุ่มการพยาบาล สถาบันบำราศนราดูร	นางสาวจตุพร วงศ์วัฒนากานต์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) ตำแหน่งเลขที่ ๓๙๗ งานการพยาบาลมารดาหลังคลอดและทารก กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยใน กลุ่มการพยาบาล สถาบันบำราศนราดูร
๑๗	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ (ด้านการพยาบาล) ตำแหน่งเลขที่ ๘๖๑ กลุ่มป้องกันการบาดเจ็บทั่วไป กองโรคไม่ติดต่อ (ปฏิบัติราชการประจำที่สถาบัน ป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง)	นางเขมกร เทียงทางธรรม พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) ตำแหน่งเลขที่ ๘๕๐ สำนักงานด้านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ กองโรคติดต่อทั่วไป (ปฏิบัติราชการประจำที่สถาบัน ป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง)
๑๘	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ (ด้านการพยาบาล) ตำแหน่งเลขที่ ๓๕๔๙ กลุ่มโรคเอดส์ กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์	นางงามตา ราชกรม พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) ตำแหน่งเลขที่ ๓๕๖๓ กลุ่มโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
๑๙	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๓๔๓๑ กลุ่มโครงการพระตำริและกิจการพิเศษ กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์	นางศรินภา จิตติมณี นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ (ด้านส่งเสริมพัฒนา) ตำแหน่งเลขที่ ๓๔๘๖ กลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร กองวิณโรค (ปฏิบัติราชการประจำที่กองนวัตกรรมและวิจัย)
๒๐	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๑๖๔๔ กลุ่มบริหารทั่วไป สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๗ จังหวัดขอนแก่น	นางทัศนีย์ งามเชื้อ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ ๑๖๔๕ งานธุรการ กลุ่มบริหารทั่วไป สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๗ จังหวัดขอนแก่น

แบบแสดงรายละเอียดการเสนอผลงานที่ขอรับการประเมิน

ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา (เอกสารหมายเลข ๓)

ลำดับที่ ๑

๑. ชื่อผลงาน.....แนวทางการติดตามผู้สัมผัสโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ พ.ศ.

๒๕๕๗.....๒. ระยะเวลาที่ดำเนินการ...๑ ปี

๓. เนื้อหาเรื่อง จากข้อมูลการติดตามผู้สัมผัสโรค พบว่ามีการติดตามได้น้อยมาก จึงได้มีการสำรวจความต้องการรูปแบบของการติดตามผู้สัมผัสโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์(ตุลาคม ๒๕๕๖ - ธันวาคม ๒๕๕๖) ในกลุ่มผู้มารับบริการที่กลุ่มบางรักโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ จำนวน ๖๓ ราย(ชาย ๓๕ ราย หญิง ๒๘ ราย) พบว่ามีความต้องการรูปแบบของการติดตามผู้สัมผัสโรค คือแจ้งผู้สัมผัสโรคด้วยตนเอง ร้อยละ ๖๘.๘ รองลงมาคือตัวอย่างคำพูดเพื่อสื่อสารให้ผู้สัมผัสมารับการตรวจรักษา ร้อยละ๒๐.๓ และอื่นๆร้อยละ ๑๐.๙..แต่ในปัจจุบันมีเครื่องมือที่ใช้ติดตามผู้สัมผัสโรคเพียงชิ้นเดียว คือใบติดตามผู้สัมผัสโรคของสถานบริการแต่จากการค้นคว้าพบว่าในต่างประเทศมีรูปแบบการติดตามผู้สัมผัสโรคที่หลากหลาย เช่นใบความรู้เรื่องโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ต่างๆ การติดตามผู้สัมผัสโรคทางโทรศัพท์ จดหมาย จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น ดังนั้นจึงนำไปสู่การพัฒนาแนวทางและเครื่องมือในการติดตามผู้สัมผัสโรคที่เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน

๔. สัดส่วนของผลงานในส่วนที่ตนเองปฏิบัติ (%) (ระบุรายละเอียดของผลงานเฉพาะส่วนที่ตนเองปฏิบัติพร้อมทั้งสัดส่วนของผลงาน)

ขั้นตอนในการจัดทำแนวทางการติดตามผู้สัมผัสโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ฉบับนี้ มีดังนี้

- ๔.๑ การทบทวนวรรณกรรม
- ๔.๒ ระดมสมองในการคิดรูปแบบของการติดตามผู้สัมผัส
- ๔.๓ สำรวจความต้องการรูปแบบของการติดตามผู้สัมผัส
- ๔.๔ ปรับปรุงแนวทางและเครื่องมือเดิมรวมถึงสร้างเครื่องมือใหม่
- ๔.๕ ทดลองใช้เครื่องมือและแก้ไขให้ตรงตามความต้องการของผู้รับบริการ
- ๔.๖ จัดทำต้นฉบับและส่งพิมพ์เผยแพร่ตาม สคร.ต่างๆ

ในส่วนที่ตนเองได้ปฏิบัติ ในตำแหน่งผู้ช่วยเลขาคณะทำงาน ได้ร่วมจัดทำตามขั้นตอนข้างต้นทุกขั้นตอน นอกจากนี้ยังรับผิดชอบในการจัดประชุมและรายงานการประชุมให้คณะทำงานทุกท่านทราบทุกครั้ง

๕ ผู้ร่วมจัดทำผลงาน (ถ้ามี)	
๕.๑ แพทย์หญิงอังคณา เจริญวัฒนาโชคชัย	สัดส่วนของผลงาน (%)....๑....
๕.๒ นายแพทย์กิตติภูมิ ชินศิริณู	สัดส่วนของผลงาน (%)....๔๕....
๕.๓ นางงามตา ราชกรม	สัดส่วนของผลงาน (%)....๒๕....
๕.๔ นางวนิดา รอดรังนก	สัดส่วนของผลงาน (%)....๑๓....
๕.๕ นายนันทวิทย์ สุขรักษ์	สัดส่วนของผลงาน (%)....๑๓....
๕.๖ นางสาวณีย์ ศรีใสคำ	สัดส่วนของผลงาน (%)....๑....
๕.๗ นางรัตติยา ลือวิชนะ	สัดส่วนของผลงาน (%)....๑....
๕.๘ นางลำพิ่ง เลิศศิริวงค์	สัดส่วนของผลงาน (%)....๑....

ลงชื่อ) *งามตา ราชกรม*

(...นางงามตา ราชกรม...)

ผู้เสนอผลงาน

....๑๘..../....สิงหาคม.../..๒๕๖๓...

ข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงาน (เอกสารหมายเลข ๔)

ลำดับที่ ๑

เรื่อง การขอขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการของสปสข.

หลักการและเหตุผล สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสข.) เป็นองค์กรของรัฐ ตาม พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ ภายใต้การกำกับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวง สาธารณสุข ในฐานะประธานคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดย สปสข. ทำหน้าที่เป็นสำนักงาน เลขาธิการของคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐาน บริการสาธารณสุข ซึ่งมีภารกิจหลักในการบริหารจัดการเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ให้เกิด ประสิทธิภาพสูงสุด รวมทั้งพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพได้ มาตรฐาน เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา ๕๒ ของรัฐธรรมนูญแห่ง ราชอาณาจักรไทยได้บัญญัติให้ชนชาวไทยย่อมมีสิทธิเสมอกันในการรับบริการสาธารณสุขที่ได้มาตรฐาน และผู้ ยากไร้มีสิทธิได้รับการรักษาพยาบาลจากสถานบริการสาธารณสุขของรัฐโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตามที่กฎหมาย บัญญัติ และการให้บริการสาธารณสุขของรัฐต้องเป็นไปอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ และมาตรา ๘๒ ของ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ได้บัญญัติให้รัฐต้องจัดและส่งเสริมการสาธารณสุขให้ประชาชนได้รับบริการ ที่ได้มาตรฐานและมีประสิทธิภาพอย่างทั่วถึง

บทวิเคราะห์ จากหลักการและเหตุผลดังกล่าวข้างต้น สถานบริการทุกแห่งทั้งของรัฐและ เอกชนควรผ่านการประเมินขึ้นเป็นหน่วยบริการของสปสข. เพื่อสถานบริการแห่งนั้นๆจะได้ให้บริการทางด้าน สาธารณสุขอย่างมีคุณภาพได้มาตรฐานให้กับประชาชนทุกคนและประชาชนผู้ยากไร้จะต้องได้สิทธิรักษาจาก สถานบริการสาธารณสุขของรัฐโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

ข้อเสนอ กลุ่มบางรักโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ควรขอขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการ ของสปสข. เพื่อผู้มารับบริการได้รับการตรวจหาเชื้อไวรัสเอชไอวีปีละ ๒ ครั้ง โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

ผลที่คาดว่าจะได้รับ ถ้ากลุ่มบางรักโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้รับขึ้นทะเบียนเป็นหน่วย บริการของสปสข.และผู้มารับบริการได้รับการตรวจหาเชื้อไวรัสเอชไอวีปีละ ๒ ครั้ง โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแล้ว จะทำให้มีผู้รับบริการจำนวนมากขึ้นที่ต้องการตรวจหาเชื้อไวรัสเอชไอวี ทำให้การตรวจคัดกรองผู้ติดเชื้อไวรัส เอชไอวีมีจำนวนมากขึ้นด้วยและทำให้ทราบถึงจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่

ตัวชี้วัดความสำเร็จ กลุ่มบางรักโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้รับขึ้นทะเบียนเป็นหน่วย บริการของสปสข. ในปี ๒๕๖๔

(ลงชื่อ) *กนก งามตา*

(...นางงามตา ราชกรม.....)

ผู้เสนอแนวคิด

.....๑๘...../..สิงหาคม.../....๒๕๖๓..

หมายเหตุ ๑. ให้เสนอข้อเสนอแนวคิดเพื่อพัฒนางานอย่างน้อย ๑ เรื่อง (เป็นผลงานที่จะดำเนินการใน อนาคตหากได้รับการแต่งตั้ง)

๒. เมื่อได้รับคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินแล้วให้ส่งข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการเพื่อพัฒนางาน เข้ารับการประเมินตามหัวข้อเรื่องที่ได้เสนอไว้

ผลงานเอกสารวิชาการ (เอกสารหมายเลข ๕)

ลำดับที่ ๑

๑. ชื่อผลงาน ความชุกของโรคหูดหงอนไก่ที่อวัยวะเพศในผู้ป่วยหญิงที่กลุ่มบางรักโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ปีงบประมาณ ๒๕๕๔ – ๒๕๕๘...

๒. ระยะเวลาที่ดำเนินการ๑ ปี.....

๓.เค้าโครงเรื่อง การศึกษาความชุกของโรคหูดหงอนไก่ที่อวัยวะเพศในผู้ป่วยหญิงที่กลุ่มบางรักโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เป็นการศึกษาทบทวนย้อนหลังจากฐานข้อมูลเวชระเบียนของผู้ป่วยหญิงที่มาตรวจที่กลุ่มบางรักโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ในช่วงปีงบประมาณ ๒๕๕๔ – ๒๕๕๘ เพื่อวิเคราะห์อัตราความชุก การกระจายของปัจจัยที่สำคัญทางด้านพฤติกรรม การใช้ถุงยางอนามัย และตำแหน่งที่พบรอยโรคหูดหงอนไก่ที่อวัยวะเพศ

ผลการศึกษาพบว่า

- จำนวนผู้ป่วยหญิงทั้งหมด ๓,๗๒๒ ราย พบผู้ป่วยโรคหูดหงอนไก่ที่อวัยวะเพศ ๔๘๔ ราย คิดเป็นอัตราความชุก ร้อยละ ๑๓

- ร้อยละ ๙๔.๙ มีอายุระหว่าง ๑๕ – ๔๔ ปีและไม่ใช้พนักงานบริการ ร้อยละ ๖๙.๐

- ผู้มีอาชีพพนักงานบริการมีประวัติการใช้ถุงยางอนามัยในขณะมีเพศสัมพันธ์ ร้อยละ ๕๓.๓

- ผู้ที่ไม่ใช่ พนักงานบริการมีประวัติการใช้ถุงยางอนามัยในขณะมีเพศสัมพันธ์ ร้อยละ ๑๗.๔

- ผู้ป่วยมีรอยโรคเฉลี่ยรายละ ๒.๙๘ รอยโรค

- ตำแหน่งที่พบรอยโรคมามากที่สุดตามลำดับ ๓ ตำแหน่ง ได้แก่ Right labia minora Posterior fourchette และ Left labia minora

ประโยชน์ที่ได้จากการศึกษา ช่วยให้เกิดบุคลากรทางด้านสาธารณสุขมีความตระหนักมากขึ้นที่จะทำให้ผู้รับบริการและผู้ป่วยโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ รวมถึงประชาชนทั่วไปให้เกิดความรู้ความเข้าใจอย่างถูกต้องในเรื่องการป้องกันและมีพฤติกรรมป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โดยเฉพาะโรคหูดหงอนไก่ โดยถุงยางอนามัยมีส่วนป้องกันการติดเชื้อโรคหูดหงอนไก่ได้ร้อยละ ๕๐ – ๗๐ เท่านั้น นอกจากนี้ควรหลีกเลี่ยงการมีคู่นอนเพศสัมพันธ์มากกว่า ๑ คนในช่วงเวลาเดียวกัน ผลการศึกษายังเป็นข้อมูลสนับสนุนในการตัดสินใจให้บริการวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสฮิวแมนแพปพิลโลมาแก่เยาวชนหญิงอีกด้วย

๔. สัดส่วนของผลงานในส่วนที่ตนเองปฏิบัติ (%) (ระบุรายละเอียดของผลงานเฉพาะส่วนที่ตนเองปฏิบัติพร้อมทั้งสัดส่วนของผลงาน)

๑) วิเคราะห์ข้อมูลผู้รับบริการที่มาตรวจที่คลินิกหญิงในช่วงปีงบประมาณ ๒๕๕๔ – ๒๕๕๘

๒) ประชุมทีมงานวางแผนเขียนโครงร่างวิจัย

๓) ส่งโครงร่างวิจัยเสนอคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ กรมควบคุมโรค

๔) จัดทำโครงการวิจัย

๕) ประชุมทีมวิจัยเพื่อซักซ้อมความเข้าใจในการเก็บข้อมูล

๖) ประชุมสรุปผล วิเคราะห์ อภิปรายผล

๗) ส่งผลงานเผยแพร่ในวารสารโรคเอดส์ ปีที่ ๓๐ ฉบับที่ ๒ ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ – พฤษภาคม ๒๕๖๑ ISSN ๐๘๕๗-๘๕๗๕ หน้า ๘๓ – ๘๙

๕. ผู้ร่วมจัดทำผลงาน (ถ้ามี)

๕.๑ นางงามตา ราชกรม	สัดส่วนของผลงาน (%)	ร้อยละ ๘๐.....
๕.๒ พญ.เบญจวรรณ ระลึก	สัดส่วนของผลงาน (%)	ร้อยละ ๑๐.....
๕.๓ นางสาวจุฑารัตน์ น้าภา	สัดส่วนของผลงาน (%)	ร้อยละ ๑๐.....

(ลงชื่อ) *งามตา ราชกรม*

(.....นางงามตา ราชกรม.....)

ผู้เสนอผลงาน

...๑๘...../..สิงหาคม.../..๒๕๖๓..

หมายเหตุ ๑. ให้เสนอเอกสารผลงานทางวิชาการ ไม่เกิน ๓ เรื่อง

๒. เมื่อได้รับอนุมัติตัวบุคคลแล้วให้ส่งผลงานประเมินตามหัวเรื่องที่ได้เสนอไว้ตามข้อ ๑

๓. หากประสงค์จะเปลี่ยนเรื่องผลงานวิชาการต้องได้รับอนุมัติก่อน

๔. ใช้หลักเกณฑ์ของผลงานวิชาการตั้งรายละเอียดตามหลักเกณฑ์การจัดทำเอกสารประกอบคำขอประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการและระดับชำนาญการพิเศษ ทุกสายงานของกรมควบคุมโรค

๕. เอกสารผลงานทางวิชาการต้องไม่ซ้ำกับเรื่องที่เสนอในเอกสารหมายเลข ๓